
 
คํากลาว พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ในรายการ “คืนความสขุใหคนในชาต”ิ  
ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 

วันศกุรที ่25 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. 
 

สวัสดีครับ พอแมพี่นองประชาชนชาวไทยที่รักทุกทาน 

วันนี้พบกันอีกครั้ง สําหรับสัปดาหนี้มีเร่ืองที่นายินดี และเปนที่ปลาบปลื้มของประชาชนชาวไทยเปน

อยางยิ่ง คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซึ่งไดลงพระปรมาภิไธยแลว โดยฝายกฎหมาย ไดแถลงสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศให

ทราบในรายละเอียดและหลักการสําคัญ ๆ ไปแลวบาง  ซึ่งทําใหการแกปญหาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) สามารถเดินไปตาม Road map ระยะที่ 2 ไดตามกําหนด ทั้งนี้ หัวหนา คสช. ไดรับพระบรมราชานุญาต

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเขารับพระราชทาน ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท อยางไรก็

ตามในเรื่องนี้ ตอนทายรายการผมจะกลาวอีกครั้ง 

 

สําหรับความคืบหนาในการดําเนินงานของ คสช. ดานเศรษฐกิจ 

เรื่องแรก ที่สําคัญคือการฟนฟูความเชื่อมั่นดานเศรษฐกิจ ในสัปดาหที่ผานมามีตัวแทนสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ  ตัวแทนสมาคมไทย-จีน ตัวแทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ไดเขาพบหัวหนาฝายเศรษฐกิจ 

โดยทุกฝายไดแสดงเขาใจและไดรับทราบนโยบายของ คสช. ซึ่งนาจะสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในการคาการ

ลงทุนของทุกภาคสวน และจะทําใหสถานการณดานเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีข้ึนในอนาคต 

เรื่องการเตรียมความพรอมเขาสู AEC  ฝายเศรษฐกิจ ไดขับเคลื่อนงานสําคัญ ๆ ไปหลายประการ

ดวยกัน ในดานความรวมมือดานการคาทั้งในกรอบ พหุภาคีและทวิภาคี เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เชน การประชุมหารือของฝายอาเซียน การประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการคา สําหรับ

การจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ฮองกง การประชุมอาเซียน – เกาหลี เพื่อเจรจาเปดตลาดสินคา

เพิ่มเติม 

เรื่องการแกไขปญหาสินคาทางการเกษตรตามแนวชายแดน จากนโยบายของ คสช. ไดมอบหมาย

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สภาพัฒน  เปนเจาภาพ ในการหารือ

รวมกับสวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการกําหนดยุทธศาสตรการแกปญหาดังกลาวในภาพรวมทุก

มิติ  ซึ่งจะเกี่ยวของกับการกําหนดจุดเขา-ออกสินคา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปริมาณ และประเภทของผลผลิต

ทางการเกษตรในแตละพื้นที่ ซึ่งไมเหมือนกัน การแปรรูป และการเพิ่มมูลคาสินคา การควบคุมคุณภาพ การ

สงออก รวมถึงระบบภาษี การลงทุน ความรวมมือกับภาคเอกชน และขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปน

การสรางพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ใหมีรายได และเปนการแกไขปญหาสินคาเกษตรทั้งใน

ประเทศและประเทศเพื่อนบานไปพรอมกันไปดวย 
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เรื่องของการสงเสริมการลงทุน ในหวง 1 เดือนที่ผานมา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

หรือ BOI ไดอนุมัติไปแลวทั้งสิ้น 92 โครงการ มีวงเงินลงทุนจากภาคเอกชนประมาณ 2.6 แสนลานบาท   ซึ่งเปน

การปลดล็อคโครงการที่คางการพิจารณาในหวงที่บานเมืองมีปญหามาไดสวนหนึ่ง 

เรื่องสถานการณราคาสินคาเกษตรและแนวทางการกํากับดูแล กลุมสินคาเกษตรที่มีราคา
เพิ่มขึ้น จากสัปดาหที่ผานมามี 5 รายการ ไดแก ลําไยจากภาคเหนือ เนื่องจากโรงงานอบแหงลําไยเขามารับ

ซื้อ  ทําใหตลาดมีการแขงขันสูงขึ้น คงตองระมัดระวังเรื่องของพอคาคนกลางอาจจะมีการกดราคาอยูบาง ก็

ขอใหแจงมายังกระทรวงพาณิชย ผมไดส่ังการกระทรวงพาณิชยไปแลวใหแกไขในเรื่องของการผูกขาด หรือการ

กดราคาจากพอคาคนกลาง ตองพยายามแกใหได เร่ืองทุเรียน เงาะ ลองกอง จากภาคใต เนื่องจากมีผลผลิต

ออกสูตลาดลดลง เพราะฉะนั้นมาตรการในการรักษาระดับเพิ่มราคาสินคาในกลุมนี้ ยังคงใชมาตรการกระจาย

ผลผลิตออกนอกแหลงผลิตใหไดในชวงที่มีผลผลิตมาก รวมทั้งการผลักดันสงออกทั้งตลาดเดิมและการหาตลาด

ใหมตางประเทศ 

เรื่องของกลวยไม ขณะนี้แมจะมีราคาเพิ่มข้ึนก็ตาม แตถือวาเพิ่มข้ึนในเกณฑตํ่า เพราะวาตลาด

ตางประเทศมีความตองการลดลง เนื่องจากผูบริโภคหันไปซื้อกลวยไมพันธุฟาแลนจากสิงคโปรแทน รวมทั้ง

คุณภาพกลวยไมไทยยังไมคอยไดมาตรฐาน จะสงผลใหเกษตรกรขาดทุนอยางตอเนื่อง เพราะไมสามารถจะซื้อ

ปุย หรือพัฒนาพันธุใหดีข้ึนได 

สําหรับมาตรการในการรักษาระดับเพิ่มราคากลวยไม ทางรัฐจะสนับสนุนการวิจัยและทดสอบ

เทคโนโลยีการปลูก การสงเสริมการปรับปรุงพันธุ และลดภาษีในการนําเขาผงวุน เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลวยไม 

กลุมสินคาเกษตรที่มีราคาคงที่ จากสัปดาหที่ผานมา มี 2 รายการ ไดแก มันสําปะหลัง  ราคาคงที่ 

เนื่องจากความตองการซื้อมันเสนและแปงมันยังคงมีตอเนื่อง มาตรการในการเพิ่มระดับราคาของมันสําปะหลัง 

เนื่องจากอยูในชวงการเพาะปลูกสําหรับฤดูกาลใหม  จะเนนการใหความรูในการดูแลรักษา การเกบ็เกีย่ว เพือ่ให

ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งปจจุบัน คสช. ไดต้ังคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง และ

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบาย ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เพื่อกํากับดูแลปริมาณ และเสถียรภาพราคา ให

เกษตรกรไดผลตอบแทนเต็มที่ เหมาะสม เปนธรรม และสอดคลองกับการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังในส

ตอกของรัฐบาล 

เรื่องออยราคายังคงที่ เนื่องจากเราใชวิธี “การประกาศกําหนดราคาออย”  ตามพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.)  ออยและน้ําตาลทราย ปพ.ศ.2527  โดยการประกาศราคาลาสุด เมื่อ 17 ธันวาคม 2556 ที่ราคาตันละ 

900 บาท 

 

 

 



 3
สวนของมาตรการในการเพิ่มราคาของออย เราจะเรงพัฒนาออยพันธุดี ใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ 

พรอมทั้งขยายออยพันธุดีใหเพียงพอกับความตองการของชาวไรออย มีการแนะนําการปรับปรุงดิน การใช

ปุยเคมีที่จะตองลดลง ใหมีการใชปุยอินทรียใหมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และตองเรงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

น้ําตาลในทุกระบบ 

สัปดาหที่ผานมา  กลุมนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทั่วโลกไดมารวมงาน Asian  Sugar 

Night In Bangkok 2014 และไดเขาพบกับคณะ คสช. ซึ่งผมไดชี้แจงอธิบายถึงสถานการณของไทยและยืนยัน

กับเขาวา การดํารงความสัมพันธและการคาขายกับกลุมนักธุรกิจเหลานั้น เราจะดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม

นโยบายการผลิตและสงออกออยและน้ําตาลของไทยจะตองพิจารณาความตองการของผูซื้อจากตางประเทศ

และผูผลิตน้ําตาลดิบของไทย ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และจะตองดูแลเกษตรกรชาวไรออยที่มีอยู

ประมาณ 3 แสนราย มีแรงงานอยูเปนลานคน และโรงงานน้ําตาลมีถึง 50 โรงในปจจุบันจะตองดูแลควบคูกันไป

กับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเหมาะสมกับความตองการทั้งในประเทศ และกับประเทศผูคาดวย 

สําหรับกลุมสินคาเกษตรที่มีราคาลดลง จากสัปดาหที่ผานมา มี 2 รายการ ปาลมน้ํามัน  ราคาปรับ

ลดลงเล็กนอย เนื่องจากตลาดน้ํามันปาลมดิบมาเลเซียปรับตัวลดลง  ซึ่ง เปนไปตามกลไกตลาด  แนวทางการ

กํากับดูแล ติดตามระบบการคาในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาผลปาลมใหสอดคลองกับราคาน้ํามันปาลมสู

การบริโภค 

เรื่องขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาปรับลดลง เนื่องจากขาวโพดที่เก็บเกี่ยวในตนฤดูฝนมีความชื้นสูง ใน

แนวทางการกํากับดูแล แนะนํา ใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับ วิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษาเพื่อรักษาความชื้น

ของขาวโพดใหอยูในระดับมาตรฐาน การกํากับดูแลสินคาเกษตร ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยชวยเหลือ

ผลิตผลทางการเกษตร” และ“ศูนยบริการประชาชนดานการเกษตร”  เพื่อเปนชองทางการใหความรวมมือ 

และการใหคําแนะนําการแกปญหาตางๆ แกเกษตรกรในทุกจังหวัด 

สําหรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก มังคุด และลองกอง ซึ่งใน

ปนี้ คาดวาจะมีผลผลิตจํานวนมาก และลนตลาดนั้น  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได

รายงานขอแนวทางแกไขขึ้นมาแลว คสช. กําลังใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการแกไขปญหาเรงดวน ไดแก 

การหาหรือเพิ่มตลาด การกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ 

เรื่องปญหาราคายางตกต่ํา สําหรับปญหาที่พี่นองเกษตรกรสวนยางพาราประสบอยูในปจจุบัน ใน

เร่ืองปญหาราคายางตกต่ํา เนื่องจากผลิตผลทั่วประเทศเพิ่มข้ึนจากการรณรงคการเพาะปลูกยางตั้งแตป 2547 

เปนตนมานั้น คสช. ไดใหสวนราชการเกี่ยวของไปพิจารณาหาแนวทาง ทั้งมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อ

แกไขปญหาความเดือดรอนโดยเร็วที่สุด ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ 
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ดานความมั่นคง ที่เราใหความสนใจเปนพิเศษคือการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยไดมี

การจัดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผมไดมอบหมายใหรองผู

บัญชาการกองทัพบกเปนประธานฯ ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการงาน แผนงาน โครงการของ หนวยงาน สวนราชการที่

เกี่ยวของทั้งหมด  เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดย

แทจริง  รวมทั้งการสรางการรับรูกับตางประเทศดวย เราจะเห็นไดจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของชาติ

สมาชิก OIC คร้ังที่ 41 ที่ผานมา ไดมีการพูดคุยในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย โดยมีประเด็นที่สําคัญ

คือ OIC ชื่นชมการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย สนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหวางกลุมตาง ๆ 

กับไทย และเรียกรองใหไทยดํารงแนวทางการแกไขปญหาตอไปอยางยั่งยืน 

เรื่องสิทธิมนุษยชน วันนี้ คสช. อยากจะเรียนใหตางประเทศไดเขาใจวา เรามิไดละเมิดสิทธิมนุษยชน

อยางรายแรงแตประการใด เราไมมีนโยบายใหเกิดกรณี การทําราย ทารุณอยางรุนแรงตอศักดิ์ศรีมนุษย การฆา 

การทรมาน การขมขืน แตในสภาวะไมปกติเชนนี้ เราคงมีความจําเปนในบางเรื่องที่อาจจะสงผลกระทบอยูบาง

ตอสิทธิ์ของประชาชน  เชน การกําหนดใหส่ือมีความระมัดระวังในการเสนอขาว  ผมใชคําวาระมัดระวัง  

การมีมาตรการสําหรับการเดินทางนอกประเทศของบางทาน คสช. อยากจะขอใหทุกทาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคกรระหวางประเทศไดเขาใจถึงความจําเปนในการใชกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ และ

ปกปองประชาชนและความมั่นคงของรัฐในชวงการเปลี่ยนผานและการปฏิรูปในขณะนี้ 

เรื่องการสงกลับผูลี้ภัยจากการสูรบทางดานชายแดนไทย – เมียนมาร  เรายังไมไดมีการ

ดําเนินการใด ๆ เปนเรื่องของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน ตองหามาตรการที่เหมาะสมและปลอดภยั

ใหกับผูล้ีภัยจากการสูรบดังกลาว ทั้งนี้จะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  ไมไดเปนการดําเนินการโดยฝายความ

มั่นคงหรือทหารแตประการใด 

เรื่องโรฮิงญา ก็เชนเดียวกัน  เนื่องจากมีขบวนการนําพาโรฮิงญาเขามาในประเทศอยางผิดกฎหมาย 

ฉะนั้นเราจําเปนตองมีมาตรการควบคุมอยางรัดกุมและชัดเจน  หากไมดําเนินการก็จะเกิดการคามนุษย และ

การหลบหนีภัยจากการสูรบที่ไมเปนธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยตอไปอีก 

สัปดาหที่ผานมาไดมอบหมายใหรองเสนาธิการทหารบก เขารวมหารือกับคณะผูแทนองคกรนิรโทษ

กรรมสากล (AI) โดยไดชี้แจงขอเท็จจริงตอขอหวงใยขององคกรนิรโทษกรรมสากลในประเด็น สถานการณความ

รุนแรง และการดําเนินการของ คสช. ทั้งกอนและหลังการประกาศใชกฎอัยการศึก และการเขาควบคุมอํานาจ 

ในเรื่องของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ การเคารพในสิทธิมนุษยชน บทบาทของ คสช.หลังมีรัฐบาล การ

แกปญหาแรงงานตางดาว และผูล้ีภัยจากการสูรบชาวเมียนมาร 

ภายหลังการชี้แจง คณะผูแทน AI ไดรับทราบและเขาใจตอสถานการณในไทย และมีทาทเีหน็ดวยและมี

ทัศนคติเชิงบวกตอแนวทางการดําเนินการของ คสช. ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูแทน คสช. ไดขอ

ความรวมมือใหคณะผูแทน AI ชวยใหขอมูลที่ถูกตองตอสถานการณของไทยในเวทีตาง ๆ ดวย 
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อยางไรก็ตาม คสช. ไดใหความสําคัญในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ปจจุบันอยูระหวาง

การพิจารณามอบหมายใหมีคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ อยางเชน 

มอบหมายใหฝายความมั่นคงไปดําเนินการ 

การแกไขปญหาแรงงานตางดาว วันนี้ คสช. ไดรับทราบปญหาของแรงงานตางดาวที่ยังไมมี

พาสปอรตทําใหไมสามารถเดินทางเขาไทยไดในขณะนี้ เนื่องจากตองใชเวลาในการดําเนินการขอพาสปอรตที่

ประเทศตนทาง คือประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ ไดมอบใหฝายความมั่นคง ไปหามาตรการแกไข โดยเรงดวนแลว 

ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการ ที่ไดรวมกันแกไขปญหาในหวงที่ผานมา ปจจุบันปญหาไดรับการคลี่คลายลง

แลว โดยผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ดําเนินการไดอยางคลองตัวขึ้น เจาของเรือประมงที่มีลูกจางเปนแรงงานตาง

ดาวไดมาขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวไปแลว จํานวน 53,260 คน และเมื่อวันที่ 22 ก.ค. คสช. ไดเปดศูนยบริการ

จดทะเบียนแรงงานตางดาวone stop service เพิ่มเติมจนครบทั้ง 22 จังหวัดติดชายทะเลแลว 

ดานการศึกษา คสช. ไดเห็นชอบโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งเปนการจัดหาอุปกรณ

ใหกับทุกโรงเรียนทั้งในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศใหพัฒนาและ

มีมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น 

เรื่อง กองทุนเพื่อการศึกษา  คสช. ไดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดําเนินงานโครงการ      กองทุน

เงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต หรือ กรอ. ซึ่งตอไปในปการศึกษา 2558 อยางไรก็ตาม ปจจุบันกองทุน

ประสบปญหาหนี้คางชําระเปนจํานวนมาก ซึ่งจะมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุน เพิ่มชองทาง

ชําระหนี้ การจัดทําฐานขอมูลที่ถูกตองในระยะตอไป 

เรื่อง การเพิ่มอัตราบุคลากรทางสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอปญหาความขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ซึ่ง คสช. ไดอนุมัติอัตราเพิ่มเติมในข้ันตน เฉพาะปงบประมาณ 2557 

จํานวน 9,074 อัตรา แยกเปนบรรจุพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข 7,547 อัตรา และบรรจุนักศึกษา

แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และเภสัชกร จํานวน 1,527 อัตรา อยางไรก็ตามการแกไขปญหาตอไป 

กระทรวงสาธารณสุขจะตองดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐใหครบถวนกอนเสนอ

คําขออัตรากําลังเพิ่มมาใหมในครั้งตอไป 

ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สังคมใหความสําคัญ ในขณะนี้ 

การเรียกรองเพื่อประชาธิปไตย  คสช.  ไมไดมองวาเปนเรื่องแปลก  ที่แปลกก็มีอยู เพียงวา 

สถานการณประชาธิปไตยไทยที่ผานมา มีปญหามาโดยตลอดในทุกมิติ ทั้งนักการเมือง การเขาสูระบบ อํานาจ

บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ การทุจริต ความไมโปรงใส เอื้อประโยชน และผลประโยชนทับซอน จนทําให

ขาราชการไมสามารถปฏิบัติงานในการใหการบริการกับประชาชนได ผมไมเขาใจวา ผูเรียกรองดังกลาวเหลานั้น 

มองขามเรื่องที่กลาวมาไปไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ผูบริสุทธิ์ การประทวงที่ยาวนาน มาตั้งแตป 2549 2553 2556 และป 2557 ที่ตางฝายตางกลาวอางวา ทําเพื่อ
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ประชาธิปไตยมาโดยตลอด คสช. ตองการที่จะยุติและแกไขปญหาดังกลาวใหยั่งยืน นาจะมองเหตุผลตรงนี้

มากกวา นาจะเขาใจกัน และก็ไปหาวาใครที่ทําใหเกิดสถานการณเหลานั้น หากทานมาประณามเรา ซึ่งเราจะ

เขามาแกไข ไมนาจะถูกตองเทาไหรนัก ก็ขอความเปนธรรมดวย 

การเรียกรองผลประโยชน ในการแตงต้ังบอรด สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) รัฐบาล  ผมพูด

มาหลายครั้งแลวก็ยังมีอยู ทราบแลววาใครเปนคนไปเรียกรอง ยืนยันวา คสช. ไมมีทั้งสิ้น และกําลังหาวิธีการ

ดําเนินการตามกฎหมาย ขอใหหยุดการกระทําดังกลาว และผูที่เคยเสียเงินเสียทองใหไป ใหเรียกคืนโดยทันที 

มิฉะนั้นทานอาจจะเสียเงินเปลา คนที่ไดรับการแตงตั้งจาก คสช. ในปจจุบันนั้น คสช. จะมีการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการของ คสช. ทั้งในดานประวัติสวนตัว ผลการปฏิบัติงาน การทุจริตคอรัปชั่น การถูกฟองรอง หรืออยู

ในกระบวนการฟองรอง โดยจะตรวจสอบทั้งหมด มิไดรับรายชื่อมาจากผูใดแลวแตงตั้ง ไมใชแบบนั้น หาก

แตงตั้งไปแลวตรวจพบมีความผิดก็ตองถูกดําเนินคดี ปลดออกเชนกัน 

การเรียกรอง บัตรสนเทห เพื่อโจมตี คสช. กองทัพบก ถือวาเปนการเรียกรอง ใสความที่ไมเปน

ธรรม การจัดหา จัดซื้ออาวุธ ส่ิงนี้ไดเรียนมาหลายครั้งแลววามีการตรวจสอบอยูแลว ฉะนั้นที่ผานมากอนจะซื้อ

อะไรได มีการตรวจสอบมาทั้งสิ้น หนวยงานของรัฐก็ถามมา คสช. ก็ตอบไป จนบางครั้งทําใหการจัดหาจัดซื้อ

เกิดความลาชากอนกําหนด ก็ตองไปแกไขตอไปเร่ือย ๆ เพราะ คสช. ตองการใหทุกคนไววางใจ เพราะฉะนัน้อยา

โจมตีกันอีกเลยในเรื่องเหลานี้ เพราะวาเมื่อซื้อมาแลวเกิดชํารุด ก็ตองซอมกันตอไป บางอยางเราไมไดผลิตเอง 

ไมไดทําเองทั้งสิ้น บางอยางตองซื้อมา เพื่อทดลองใชงาน และนําไปสูการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลอง

กับภัยคุกคามในรูปแบบใหมดวย นี่ก็เรียนมาใหทราบเทานั้นเอง เราก็อยากจะมีการผลิต มีการออกแบบ มีการ

ผลิตเอง มีงบประมาณในการวิจัยพัฒนา แตบางอยางตองใชเวลานานมาก เพราะ คสช. ทําเองไมไหวแน 

กรณีการเรียกรับผลประโยชน ในโครงการที่ คสช. ไดอนุมัติไปของทุกกระทรวง ยืนยันทุกกระทรวง 

ทุกระดับ ไมวาจะเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รวมทั้งการกอสราง การบริหารจัดการน้ํา  การขุดลอก

คูคลอง สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่น ๆ และไดมีการอางวา สามารถเคลียรกับ คสช. เคลียรกับหัวหนา คสช. 

ได และมีการแบงการเรียกรับผลประโยชนใหกับ คสช. อีกดวย ไมวาจะเปนเจาหนาที่ พลเรือน ตํารวจ ทหาร 

หรือใครก็ตาม ขอใหแจง คสช. ทราบโดยทันที คสช. จะดําเนินการโดยดวน 

ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดการทุจริต ผิดกฎหมาย ต้ังแตเร่ิมจัดทําแผนงานโครงการ จนกระทั้งถึงขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจาง ตาง ๆ มีปญหามาโดยตลอด ตองชวยกันดูแล ตองทําใหโปรงใส ต้ังแตเร่ืองการจัดทํางบประมาณ 

แผนงาน โครงการ การเปดประมูลใหมีการแขงขันโดยเสรี รอฟงเวลาเขาประกาศเชิญชวนไปแขงขัน ก็ไป ถา

ทานไมไป แลวบอกวาไมรูไมเขาใจ ก็คงไมได ทานตองไปแขงขันสูกับเขาโดยเสรี ปจจุบัน คสช. มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกขั้นตอน และแตละกระทรวง ทบวง กรม แตละระดับก็จะมีความรับผิดชอบตามลําดับชั้นลงไป 

จะตองไมมีเด็ดขาด ในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน 

การแกไขปญหาทุจริต คอรัปชั่น  เปนนโยบายของ คสช. อยูแลว ในชวงนี้เปนการแกไขปญหาเฉพาะ

หนา โดยมีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายภาครัฐ (คตร.) เขาตรวจสอบแผนงานโครงการที่ใช

งบประมาณมาก ๆ ของแตกระทรวง แตละสวนราชการ ก็มีอีกหลายโครงการที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ไดส่ังให
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ทบทวน และระงับในบางกรณี รวมทั้งไดใหสวนราชการตาง ๆ ไดวางรากฐานการตรวจสอบ ปองกัน การทุจริต

คอรัปชั่น และการปลูกฝง สงเสริม การเปนขาราชการที่ดีในทุกระดับ  อาทิ กระทรวงพาณิชย ไดมีการสราง

มาตรการกําหนดใหผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และนําหลักการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส มาใชในการทํางาน ซึ่งถือเปนแนวปฏิบัติที่ดี สงเสริมความโปรงใสในการ

ทํางานของภาครัฐ ซึ่งหากทุกกระทรวง ทุกสวนราชการ มุงเนนในเรื่องนี้ ก็จะเปนรากฐานที่ดีตอขาราชการไทย

ตอไป 

การกระจายอํานาจการบริหารราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ที่มีอยูแลว
เดิม คสช. ไมไดมองวามีปญหาอะไรที่มากนัก มีแตเพียงการสรรหาบุคคลในการทําหนาที่ในเรื่องของความ

โปรงใส ความมีประสิทธิภาพ ก็ยังมีปญหาอยูบางเล็กนอย ก็ตองปฏิรูปใหเกิดความชอบธรรม เปนธรรม และ

ทั่วถึง ไมไดมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น เราตองอยาลืมวา ประเทศไทยเปนหนึ่งเดียว เปนรัฐเดียว 

ไมสามารถแบงแยกได ทั้งดินแดน ประชาชน การปกครอง ตามมาตรา 1 ที่กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ และ

มาตราอื่น ๆ ก็ไดกําหนดไว ใหมีการปกครองในลักษณะสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นอยูแลว เราให

ความสําคัญกับขาราชการทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งเปนผูที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด แตก็จําเปนตองมี

การยึดโยงกับสวนกลาง สวนภูมิภาคไวดวย 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจไว หากสามารถสรางบุคลากรทั้ง 3 ระดับใหดีได ก็ไมนาจะมีปญหา

ใด ๆ ตราบใดที่มีการสอดประสานกัน เปนการดูที่จะไดมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เติมชองวางที่ขาดได ปญหา

สําคัญอยูที่คน ถาเรามีความรู มีคุณภาพ เสียสละ โปรงใส นึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาตนเอง และพวก

พอง มันก็ตองดี 

กรณีที่มีการเลือกตั้ง กอนวันที่ 22 พ.ค. ที่ผานมาของสวนทองถิ่น ก็อนุญาตใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) สามารถประกาศผลรับรองได ไมวาจะเปนกรณีที่ผานการตรวจสอบเรื่องใบเหลือง ใบแดง สวน

ใดที่ยังมีปญหาอยูก็ชะลอการเลือกตั้งทดแทนไปกอนเปนการชั่วคราว จนกวาจะมีคําสั่ง 

เร่ืองนี้ คสช. ไดมอบใหกรมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดชี้แจงทําความเขาใจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ กกต. จังหวัด ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวแลว ซึ่งมีไมกี่แหงเปนจํานวน 

100 แหง ในจํานวนหลาย ๆ พันแหงที่หมดอายุลงไปเทานั้นเอง ขอเวลาสักเล็กนอยกอน 

เรื่องการปรับปรุงและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย วันนี้ไดใหคณะที่

ปรึกษาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําการศึกษาในเรื่องดังกลาว คูขนานไปกับการทํางานของหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในการหามาตรการฟนฟูรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกลาว ใหไดขอยุติโดยรวดเร็ว และทันตอการชะลอ

การประมูลเครือขาย 4Gออกไปเปนการชั่วคราว 1 ป ใชเวลาในการฟนฟูสวนงานเหลานี้กอน อยางไรก็ตาม ตอง

ไมทําใหผูใชบริการเดือดรอน ขอเนนย้ําตรงนี้ 
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เรื่องการตรวจโกดังขาว คสช. ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดําเนินคดี ในกรณีตรวจ

พบความไมโปรงใส เพื่อจะนําเขาสูกระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมตอไป ซึ่งเปนคนละกรณีกับ

การตรวจสอบดําเนินคดีของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  โดย

ปจจุบัน คณะทํางาน ไดเขาตรวจสอบปริมาณเขาแลว จํานวนโกดังทั้งสิ้น 836 แหง คิดเปนรอยละ 46.78 จาก

จํานวนคลัง หรือโกดัง ทั้งหมด 1,787 แหง เบื้องตนพบวา มีสภาพปกติ 685 แหง  สภาพผิดปกติ 126 แหง 

เชน  เสื่อมสภาพ ชนิด ที่มาไมตรงตามบัญชี มีขาวชนิดอื่นปลอมปน มีมอด ไร ส่ิงเจือปน ในขาวคอนขางมาก 

เปนตน 

การระบายขาว   คสช. ไดใหความเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ซึ่งมี 

ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ไดนําเสนอ ยุทธศาสตร แนวทาง เปาหมาย แผน และวิธีการระบายขาวใน

สต็อกของรัฐบาล โดยกําหนดเปาหมายระบายขาวในสต็อกจํานวน 18 ลานตัน ใหไดภายในระยะเวลา    3 

ป แบงประเภทขาวในการระบายเปน ขาวคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง คุณภาพต่ํา และขาวเสื่อมคุณภาพ ใน

ชองทางที่เหมาะสม เชน การสงออก การคาทั่วไป การบริโภค และการแปรรูป โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 

สอดคลองกับสถานการณ การคาขาวภายในและตางประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและคํานึงถึงผลกระทบ

ตอเกษตรกร รวมทั้งผลประโยชนของรัฐ  สําหรับแนวทางการสงออกขาวจะพิจารณาในหลายชองทาง เชน วิธีรัฐ

ตอรัฐ  ความรวมมือรัฐกับเอกชนขายขาวให ลูกคาตางประเทศ  การขายใหองคกรเอกชน  องคการ

คลังสินคา  (อคส.)  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่มีคําสั่งซื้อจากตางประเทศ  เปนตน 

 เรื่องสื่อ ผมตองขอขอบคุณที่เขาใจกัน  ขอใหผูรับผิดชอบแตละสมาคม ไดดูแลกัน อยาใหมีการลวง

ละเมิดโดยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ ไมเปนจริง หรือการใหขาวโดยไมมีหลักฐาน ทั้งนี้ อยากใหเกิดความเปนธรรมกับผู

ถูกกลาวอาง ทั้งนี้ คสช. ไมไดมุงหวังที่จะใชอํานาจเขาไปควบคุมส่ือแตประการใด  อยากใหทุกสมาคมสื่อ และ

ส่ือทุกประเภทมีความเขมแข็ง และเปนที่นาเชื่อถือของสาธารณชนเทานั้น 

  ผมขอให ส่ือ สมาคมนักขาวไทย นักขาวตางประเทศ ไดเขาใจการปฏิบัติงานของ คสช.ในระยะที่ 2 

จําเปนตองใหเกิดความสงบเรียบรอยใหมากที่สุด หากทานไมไดมีเจตนาใหราย วิพากษวิจารณเกินกวาเหตุ 

เจตนาไมบริสุทธิ์ก็คงไมมีใครไปทําอะไรทานได ขอความรวมมือดวย เพราะทานมีพลังในการจะทําใหสังคมสงบ

เรียบรอยหรือวุนวายก็ได หากทานมีเจตนารวมกันปฏิรูปประเทศ ทานก็นาจะเขาใจ ในระยะที่ 2 ก็อยูในการ

ปฏิรูปดวยในกลุมหนึ่งคือ การปฏิรูปส่ือมวลชนทุกแขนง ทานตองเขามาชวยเหลือรวมกันดวย 

       เรื่องการมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว  เรามีความจําเปนตองกําหนดอํานาจหนาที่ แตละฝายใหชัดเจน 

เพราะเปนการใชพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามรัฐธรรมนูญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผาน

มา 2 เดือน จะเห็นไดวา คสช. พยายามที่จะแกไขปญหาทุกอยางดวยความรวดเร็ว ไมไดมุงใชอํานาจในการทํา

รายใคร แตใชอํานาจในทางสรางสรรคความสงบสุขใหกับประชาชนและชาติบานเมือง ซึ่งก็คงมีทั้งผูที่ถูกใจและ

ไมถูกใจบาง ที่ผานมา คสช. ปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม มุงหวังแตเพียงวา จะทําอยางไรใหประเทศชาติ

มั่นคงยั่งยืน ดังนั้น ทุกพวกทุกฝายนาจะรวมมือกับ คสช. ในการทํางาน อยามองเฉพาะประชาธปิไตยอยางเดยีว 

ถามองเฉพาะเรื่องนั้นจะไปเรื่องอื่นไมได ฉะนั้น ถาทานตอตานในทุกประเด็น บางอยางที่ยังไมเกิด ทานเปนหวง
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แบบนั้นแบบนี้ เนื่องจากที่ผานมาถือวาเปนบทเรียนรูแลว ถาเราไมตองการใหเกิดอยางเชนในอดีตที่ผานมา เรา

ตองรวมมือกันในวันนี้ เพื่อจะเดินไปในวันขางหนา ตรงนี้อยากจะเรียนวา เปนการบริหารงาน ของรัฐบาลใหม

ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 

 ทุกคนนาจะมีความสบายใจที่มีการถวงดุล ดูแลทั้งรับบาลและ คสช. ซึ่งจะมีอํานาจที่เขมแข็ง ในการ

สงบเรียบรอยตอสังคม และการตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของทุกภาคสวน วันนี้เปน

สถานการณที่ยังไมปกติ ถาปกติแลวคงเลิกแลวกันทั้งหมด ยังไมปกติยังปฏิรูปไมได วันนี้เพียงแคลดความ

รุนแรงลง มาพบปะ หารือพูดคุยกัน เนื่องจากปจจุบันยังมีคนที่ตอตานอยู มีการสรางความเขาใจผิด บิดเบือน

ขอเท็จจริงทั้งในและตางประเทศ คสช. ไดพยายาม ที่จะชี้แจงถึงอยางไรก็ยังที่มีคนที่ไมเขาใจอยู ผมจึงไมทราบ

วา ไมเขาใจจริงหรือวา ไมจริง คือ เพื่อจะปกปดหรือปดบังหรือไม ซึ่งอยากจะขอรองใหเลิก เพราะการตรวจสอบ

ในปจจุบันในเรื่องของขบวนการยุติธรรมยังคงมีอยูอยางตอเนื่องขององคกรอิสระก็ยังทําอยู ใครจะผิดจะถูกก็วา

กันตรงนั้น 

หากจะหาวาเราไปรังแกคนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือคนฝายใดฝายหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง ดูวาประเด็นสําคัญ

คือ เขาทําความผิดจริงหรือไม ถาไมจริงจะไมถูกดําเนินคดีอยูแลว แตถาจริงตองถูกดําเนินคดี ซึ่งตรงนี้เราให

เวลาในการสอบสวน พิสูจนทราบใหเกิดความชัดเจน มีความเปนธรรม ไมมุงหวังจะไปใชอํานาจทําลายลางใคร 

ใหกระบวนการยุติธรรมของเราไดทํา ถาหากเราไมปลอยใหกระบวนการยุติธรรมปกติดําเนินการ คงมีขอขัดแยง

เพิ่มข้ึนอีก วันนี้ถาเราตองการจะทําลายจริง เราคงลงโทษไปแลวฐานะเปนรัฎฐาธิปตยไปแลว ซึ่งมีอํานาจ

มากมาย แตเราไมไดใช บางพวกวาไมใช ผมถามกลับวาความขัดแยงจะเกิดขึ้นอีกหรือไม ถากระบวนการ

ยุติธรรมปกติไมไดสอบสวน อยาใชความรูสึกอยางเดียว เพราะวันขางหนาตองอยูรวมกันอีก 

  คสช. จะไมพยายามทําตามขอเรียกรองของฝายหนึ่งฝายใด เพราะ หากเรียกรองไปและทําตามไป 

บางอยางอีกพวกจะบอกวาไมไดทํา ซึ่งจะตองสูไปอีกเหมือนเดิม ฉะนั้น รอใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินการไป

ดวย หลักฐานที่เพียงพอ ทุกฝายก็ตองยอมรับในกฎกติกาของสังคม ใหเปนไปตามกฎหมายและไมอาจปฏิเสธ

ได เพราะกฎหมายมีไว เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข ไมไดมีไวเพื่อสรางความขัดแยงอยางไมมีที่

ส้ินสุด  ผูกระทําความผิดจริงก็ตองถูกลงโทษ ถาไมใหถูกลงโทษก็ตองหนีไป ซึ่งจะอยูในประเทศไทยไมได           

จะกลับมาอยูที่ประเทศไทยตองถูกจะตองถูกติดตามจับกุมดําเนินคดี ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นมาแลวหลายราย 

คสช. อยากใหประชาชนและสังคมไทยนึกถึงประเทศชาติใหมาก  มากกวาความโกรธเกลียดซึ่งกันและ

กัน จนลืมไปหรือไม วาตัวเราและลูกหลานในอนาคตจะอยูอยางไร ถาเรายังคงทะเลาะเบาะแวงกันตอไป 

อาฆาตเครียดแคนกันตอไป ลูกหลานจะอยูอยางเปนสุขไดอยางไร ตองไปวาดวยขอกฎหมายดีกวา 

สําหรับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ ไมวา คสช. จะมีอํานาจมากเทาใด หากผูใชอํานาจนั้น ใชในการ

กระทําสิ่งดี ๆ เกิดประโยชนกับคนไทย กับประเทศไทย ก็ไมตองกังวลใด ๆ ถาเราไวใจผูบริหารประเทศ หรือผูที่

จะมาอยูในกระบวนการใชอํานาจทุกคน ในขณะนี้ มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปรงใส มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  อยางไรก็ตาม ถาหากวาเขามาแลวไมดี ไมทําประโยชนไมโปรงใสสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา  ฉะนั้น ขอความไววางใจกับการใชอํานาจของ คสช. 
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เรื่องการบริหารราชการแผนดินในระยะที่ 2  เมื่อเรามีนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เราก็คงปฏิบัติงานในกรอบอํานาจเต็ม คือ การใชอํานาจ

บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ผาน ครม.สภานิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรม  โดยมีการปฏิรูปในเรื่องที่

สําคัญควบคูไปดวย และจะกําหนดใหผลการปฏิรูปมีผลในทางปฏิบัติในระยะสั้น คือ (ทันที) บางอยางตองระยะ

กลาง (1 ป) ที่มีรัฐบาล ระยะยาว สงตอรัฐบาล (ตอ ๆ ไป) ใหตอเนื่อง วันนี้ขอใหทุกคนใจเย็น ๆ ชวยกันคิด 

ชวยกันทํา ชวยกันตกลงใจ และมีความเห็นชอบรวมกัน จะไดหาขอยุติลงไดและจะไดสงผลรายเชนที่ผานมาอีก

ในอนาคต มิฉะนั้นแลว การเรียกรอง ตอสู ลมตายของประชาชนและเจาหนาที่ และการปฏิบัติงานของ คสช. ก็

จะสูญเปลาไปอีกเหมือนเดิม บานเมืองกลับเขาสูวงจรเดิม ทานจะยอมแบบนั้นหรือไม 

การมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ  เพื่อจะทําใหการปฏิรูป สามารถดําเนินการได

อยางแทจริง ทุกอยางมีเวลาที่จํากัด  ตามที่ไดประกาศไวใน Road Map  เราพยายามทําใหตามนั้น หากไม

สามารถกําหนดเวลาตาง ๆ เพื่อใหเดินไดตามนั้น จะทําใหการปฏิรูปไมได เวลาที่มีอยูไมได จะทําใหยืดยาว

ออกไปอีก เราไมตองการที่จะแสวงหาอํานาจเปนระยะเวลานาน  ฉะนั้น ทุกอยางไมไดข้ึนอยูกับ คสช.  ฝาย

เดียว เราพยายามจะทํางาน เราจะแกปญหา แตการจะชวยใหประเทศชาติเดินตอไปขางหนา ตองเปนทาน 

รวมมือกับเรา รับฟงความคิดเห็นรวมกันกับเรา มีความคิดเห็นอยางไรสามารถสอบถามมาได อยาไปวิเคราะห

วิจารณกันไปเองหรือไปกลัวอะไรที่ยังมาไมถึง ถึงวันขางหนาถาเกิดอะไรไมดีก็แกไขทันที สรุปวาตองมีการแกไข  

ฉะนั้นอยากจะขอความรวมมือกับทุกคนใหชวยกันนําบานเมืองไปสูความสงบ ไปสูประชาธิปไตยอยาง

ยั่งยืน อยางที่ทุกคนตองการและใหมีความขัดแยงกันตอไป ทั้งฝายประชาชน ทั้งฝายการเมือง ขาราชการตาง ๆ 

และเจาหนาที่จะไดทํางานไดสะดวกขึ้นในการรักษากฎหมาย ฉะนั้นหากวาเกิดความวุนวาย ไมโปรงใสอีก ซึ่ง

ผมไมทราบวาจะทําอยางไร ซึ่งไมมีทางแกไขปญหาอีกแลว คราวนี้ถือวาเปนการแกไขปญหาที่จะตองรวมมือกัน

ใหไดมากที่สุด และถือวาเปนชวงเวลาที่สําคัญของประเทศไทย กรุณาอยาเรียกรองอะไรกันมากนัก ในระหวางที่

ยังไมมีการเลือกตั้งโดยใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งจะตองรางขึ้นมาใหม ในระยะที่ 2 นี้ ใหทันเวลาเพื่อจะ

นําไปสูการเลือกตั้งประชาธิปไตยโดยสมบูรณ และเกิดการปฏิรูปอยางเปนรูปธรรม ตามที่ทุกพวกทุกฝาย

ตองการ 

เรื่องตางประเทศ  สรุปแลววาจะเห็นไดวา  หลายประเทศสวนใหญ ไดมีความรวมมือทางดาน

เศรษฐกิจกับไทย อยางตอเนื่อง  และการคาขายธุรกิจกับประเทศไทยอยางตอตอเนื่อง การคาตาง ๆ การลงทุน

ตาง ๆ ภาคเอกชนไดดําเนินการไปตามปกติ ซึ่งทุกคนจะพยายามสนับสนุนเรา มุงหวังใหประเทศไทย คนชาว

ไทย กาวเขาสูการเปนประชาธิปไตยอยางยั่งยืนตอไป สําหรับความสัมพันธทางทหารนั้น ในหวงเดือน สิงหาคม

ที่ผานมา ไดมีการฝกรวมระหวาง กองทัพบกไทย-กองทัพบกออสเตรเลีย ที่ จังหวัดตาก และ จังหวัดสงขลา 

รหัส CHAPLE GOLD 14 ซึ่งปนี้ไทยเปนเจาภาพ และสัปดาหที่ผานมาเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศ

ไทยและผูบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพสิงคโปร ไดเขาพบปะคณะ คสช. ทั้งสองประเทศไดเขาใจถึงสถานการณ

ของประเทศไทยและการทํางานของ คสช. เปนอยางดี รวมทั้งพรอมจะใหการสนับสนุนและกระชับสัมพันธไมตรี

กันตอไปในอนาคต 
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 สําหรับกรณี เครื่องบินของสายการบิน มาเลเซียแอรไลน และสายการบินทรานซเอเชียของ

ไตหวันประสบเหตุในสัปดาหที่ผานมานั้น ในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอ

ครอบครัวผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บทั้งลูกเรือและผูโดยสารของประเทศตาง ๆ ทุกทาน 

 กรณีการสูรบระหวางอิสราเอล และปาเลสไตน ที่ฉนวนกาซา ซึ่งมีแรงงานไทยเสียชีวิต 1 คนนั้น 

ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวผูเสียชีวิตเชนกัน อยางไรก็ตาม ขณะนี้ไดใหกระทรวงการตางประเทศและ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ไดประสานงานยายแรงงานไทยออกจากบริเวณใกลเคียงฉนวนกาซา 

ไปยังเขตที่ปลอดภัยแลว 

เรื่องสําคัญ  อาทิ  การลงทุนดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  การบริหารจัดการน้ํา  การบริหารจัดการดานพลังงาน  การขนสง และเรื่องอื่น ๆ ยังคงอยูใน

กระบวนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน และประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนใหไดโดยเร็ว 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา จาก 22 พฤษภาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2557  ประมาณ 2 เดือนแลว ที่ คสช. 

ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก คนไทยทุกภาคสวน 

 ขอขอบคุณแกนนําม็อบทุกฝาย ที่ยุติการเคลื่อนไหวไปทํากิจกรรมสวนตัว พักผอนออกกําลังกาย ดูแล

ครอบครัวประกอบอาชีพ และเตรียมตนเองในเรื่องการปฏิรูป และการเมืองในอนาคต หวังเปนอยางยิ่งวา จากนี้

เปนตนไป คสช. คงจะไดรับความรวมมือเชนเดิม หรืออาจจะมากกวาเดิม ทั้งในดานความปรองดองสมานฉันท 

การปฏิรูป และรวมมือกันในการบริหารราชการแผนดิน ใหผานพนเมฆหมอก ที่บดบังความเจริญกาวหนาของ

ประเทศไทยมายาวนาน ทั้งนี้ เพื่อมอบอนาคตที่ดีงานใหกับลูกหลานของเราสืบไป  คสช. ยืนยันไมไดมุงหวังจะ

มีอํานาจหรือแสวงหาผลประโยชนประการใด ทั้งสิ้น 

ในโอกาสที่วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ใกลจะมาถึง

แลว คือวันที่ 28 กรกฎาคม ฉะนั้นผมขอเชิญชวนพี่นองคนไทยทั่วราชอาณาจักรรวมกันถวายพระพรชัยมงคล 

ขออนุภาพสิ่งศักดิ์ทั้งหลายไดโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารใหทรงมี

พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง ทรงพระเกษมสําราญและทรงพระเจริญมายุยิ่งยืนนาน                                              

ขอบคุณทุกทานครับสวัสดีครับ 

 

------------------------------ 

 

กลุมยทุธศาสตรและแผนการประชาสัมพนัธ สํานกัโฆษก 


